

Số: 118/2012/CV-VASEP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2012

V/v Kiến nghị gia hạn thời gian áp dụng
thông tư 03 của NHNN

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Vào ngày 8/3/2012 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 03/2012/TT-NHNN quy định về các đối tượng vay vốn và nhu cầu vay vốn được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận cho vay ngoại tệ bằng văn bản, thông tư sẽ có hiệu lực vào ngày 31/12/2012 thay vì ngày 2/5/2012.

Thông tư 03/2012/TT-NHNN ban hành đã có ba điểm thay đổi so với cơ chế cũ như sau:

1/ Theo cơ chế cũ, các ngân hàng được cho vay những nhu cầu sau: cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay, **mua của tổ chức tín dụng cho vay hoặc tổ chức tín dụng khác được cam kết bằng văn bản.**

Ở cơ chế mới, phần mở rộng in đậm trên đã bị cắt, đồng nghĩa với việc thu hẹp diện được vay vốn. Có thể hiểu sự thu hẹp này nhằm hạn chế cung ảo và áp lực cầu ngoại tệ thương mại khi các khoản vay đáo hạn đối với tỷ giá.

2/ Thay đổi thứ hai là một nhóm đối tượng được vay đề cập rất cụ thể trong cơ chế cũ đã không còn. Đó là: cho vay ngắn hạn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua biên giới mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ từ nguồn thu xuất khẩu; trường hợp khách hàng vay bằng ngoại tệ đối với nhu cầu vốn này để sử dụng trong nước thì phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay .

Cơ chế mới đã không quy định cụ thể nhóm đối tượng xuất khẩu nói trên, như từng được xem là một sự ưu ái và để tạo một sự tương tác cần thiết trong điều hành tỷ giá trước đây. Nói đúng hơn là đã có sự cắt bỏ.

3/ Thông tư mới bổ sung cụ thể nhóm nhu cầu vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép bằng văn bản. Sự bổ sung nhóm nhu cầu này là cần thiết, vì nó hút một nguồn ngoại tệ lớn và có ảnh hưởng đến thị trường; nhà điều hành cần chủ động giám sát qua cơ chế cho phép bằng văn bản như vậy.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, việc Ngân hàng Nhà nước áp dụng thông tư 03 sẽ có những tác động trực tiếp đến các hoạt động của các DN sản xuất xuất khẩu:

- Doanh nghiệp xuất khẩu có thêm cơ hội tiếp cận với nguồn vốn có lãi suất thấp phục vụ cho hoạt động sản xuất xuất khẩu của Doanh nghiệp, có thể tiếp tục cân đối được nguồn tài chính doanh nghiệp, có khả năng thanh toán nợ Ngân hàng, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay.

- Trong thời gian qua, do chênh lệch lãi suất giữa vay USD và vay VND là một giải pháp tài chính thu hút doanh nghiệp đến với tín dụng ngân hàng. Nếu thông tư 03 được áp dụng doanh nghiệp sẽ mất cơ hội vay ngoại tệ, dẫn đến doanh nghiệp khó khăn chông chát khó khăn.

- Các doanh nghiệp cũng mong tỷ giá ổn định, song có sự điều chỉnh một chút theo hướng đi lên để doanh nghiệp xuất khẩu đảm bảo có lợi nhuận. Nếu NHNN ‘neo’ tỷ giá như hiện nay, doanh nghiệp xuất khẩu bị nước ngoài ép giá.

- Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, hiện nay, tiền Việt đang được định giá hơi cao so với USD, gây bất lợi cho xuất khẩu, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó khăn về thị trường, khiến hàng hoá Việt Nam giảm sức cạnh tranh với các nước khác. Do vậy, điều chỉnh tăng tỷ giá đang được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng là yếu tố kích thích xuất khẩu trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Tóm lại, xuất khẩu là lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế nước ta, nên cũng phải đặc biệt coi trọng. Việc neo giữ tỷ giá quá lâu sẽ khiến xuất khẩu suy giảm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngoại tệ và cả nền sản xuất.

Theo dự báo, nền kinh tế Thế giới và cả Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào cho đến hết quý II/2013. Vì vậy, để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung các các doanh nghiệp thủy sản nói riêng ổn định được các hoạt động sản xuất và xuất khẩu, góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam vững mạnh trước tình hình khó khăn chung của thế giới như hiện nay, VASEP có một số đề xuất như sau:

- Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và tiếp tục cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản (ngành CB TS được nằm trong nhóm ưu tiên) vay ngoại tệ phục vụ cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

- Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho lùi thời gian áp dụng thông 03 cho đến khi cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực châu âu có thể khắc phục hậu quả và các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hoạt động ổn định trở lại. Hoặc khi lãi suất VND giảm xuống còn 8 – 10% thì áp dụng thông tư 03 sẽ phù hợp hơn.

Kính mong Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quan tâm xem xét, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ
- VPĐD HH
- Lưu VPHH

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ**

